

ติดแก๊สไม่ใช่เรื่องยาก แต่จะติดให้รัด
 ริงได้เหมือนน้ำมันเบียบ หัวใจอยู่ที่การจ่าย
 แก๊สต้องทำให้ได้เหมือนน้ำมัน พุดเหมือนง่าย
 แต่สุดท้ายอยู่ที่ประสบการณ์ช่างว่าจะรู้จัก
 เครื่องยนต์ดีพอหรือไม่ อุปกรณ์แก๊สที่เลือกใช้
 สามารถปรับแต่งการจ่ายแก๊สได้ดีแค่ไหน
 ต้องการคำตอบสุดท้ายที่ใช่ หาได้ที่ “พี อาร์
 ซุปเปอร์แก๊ส” ที่ติดแก๊สให้จบด้วยอุปกรณ์
 ครบชุดจาก AG

รถแต่ละคันก็มีรูปแบบการจ่ายน้ำมัน
 ที่แตกต่างกันออกไป ถ้าช่างไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็
 อาจจะทำให้ติดตั้งแก๊สเท่าไรก็ไม่สามารถ
 จบงานได้ โดยเฉพาะกับรถรุ่นหรือยี่ห้อที่มี



“พี อาร์ ซุปเปอร์แก๊ส” ติดแก๊สด้วยประสบการณ์ และความแม่นยำในการแก้ปัญหา



● พร้อมหน้ากับช่างมากประสบการณ์ มาสถานการณ์ไทย
 ก็อบโตทุกเหตุการณ์



● ตอบโต้ทุกปัญหา แก้ได้ทุกข้อสงสัย ติดตั้งได้จบจริง
 สันนิยอยู่ในตัว “เฮียหยง”

รูปแบบการจ่ายน้ำมันที่แตกต่างกัน ถ้าจับจุด
 ไม่ได้ก็ติดไม่จบ และแม้ว่าจะจับจุดได้แล้ว
 ถ้าอุปกรณ์แก๊สที่ต้องการใช้ไม่รองรับการ
 ทำงานกับรูปแบบการจ่ายน้ำมันนั้นๆ ผลลัพธ์
 ที่ได้ก็ไม่ต่างกัน คือติดแก๊สแล้วไม่จบ

แต่สำหรับ “พี อาร์ ซุปเปอร์แก๊ส”
 โดยการดูแลของ “เฮียหยง” คุณซุคคักดี
 เรื่องณรงค์เดช ไม่ว่าจะป็นรถรุ่นไหนยี่ห้อ
 อะไร มาที่นี่ก็จบ

“รถที่มีปัญหาติดตั้งแก๊สไม่จบส่วนใหญ่
 เป็นเพราะมีระบบการจ่ายน้ำมันที่ไม่เหมือน
 รถทั่วๆ ไป ถ้าช่างไม่เข้าใจ ก็ติดไม่จบ หรือติด
 ได้แต่ทำงานไม่ได้ และที่สำคัญ อุปกรณ์แก๊ส
 ที่เลือกใช้ก็จะต้องรองรับรูปแบบการจ่ายน้ำมัน
 ที่หลากหลาย อย่างเช่นอุปกรณ์แก๊สรถยนต์
 AG ที่ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหน ยี่ห้ออะไร ก็
 สามารถปรับการจ่ายแก๊สให้เสมือนการจ่าย
 น้ำมันได้ทั้งหมด”

“นอกจากความสามารถในการปรับจูนที่
 หลากหลาย อุปกรณ์แก๊สของ AG ยังมีความ
 แข็งแรง ทนทานอย่างมาก เราเปิดคู่มือ 7 ปี
 แล้ว ทำแก๊สอย่างเดียวไม่เคยทำอย่างอื่น

และเราก็ติดอุปกรณ์ AG มาตั้งแต่ยุคแรกๆ
 ตั้งแต่การติดตั้งแก๊สรถยนต์คันนี้ต้องใช้เงิน
 60,000 – 70,000 บาท ทุกวันนี้ลูกค้าที่ติดตั้ง
 อุปกรณ์กับเราออกไป ริงไปแล้วยังใช้งานได้



● ลูกค้าแบบอยู่ตลอดเวลา กังงานติดตั้งและ
 งานแก้ไข ติดที่ใหม่ป๊อบ มาพบ “เฮียหยง”

เป็นอย่างดี เพียงแต่ต้องดูแลเช็คระยะตามกำหนด ทุกๆ 20,000 กม. อย่าให้ขาด”

ความสามารถของอุปกรณ์เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ตอบโจทย์ได้ทั้งหมด เพราะด้วยอุปกรณ์เดียวกัน บางอู่ติดตั้งแล้วจบ แต่อีกอู่หนึ่งกลับไม่สามารถจบงานได้ สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง แต่ประสบการณ์และการรู้จักกับเครื่องยนต์แต่ละชนิดอย่างถ่องแท้ ก็เป็นอีกกุญแจสำคัญที่จะไขเข้าไปสู่ความสมบูรณ์ในการติดตั้งแก๊ส

“ประสบการณ์คือสิ่งสำคัญมากที่ทำให้เราติดตั้งแก๊สแล้วจบงานได้จริงๆ อย่างอู่ของเราอู่ริมถนน มีโอกาสได้ช่วยลูกค้าที่ขับรถมากแล้วเกิดปัญหาค่อนข้างมาก ทำให้เรารู้ปัญหาของรถยนต์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อพอสมควร จนตอนนี้แค่ฟังเสียงสตาร์ทเครื่องยนต์ ช่างก็รู้แล้วว่าเกิดปัญหาอะไรกับรถบ้าง”

“อย่างเช่น ถ้ามีอาการ เบาดับ เร่งไม่ขึ้น อาจเกิดจากปัญหาลิ้นปีกผีเสื้อสกปรก หรือหัวเทียนมีปัญหา ซึ่งประสบการณ์ในตรงนี้ช่วยให้เราทำงานได้ตรงจุด หรือสำหรับรถบางรุ่น อาจเกิดปัญหาวาล์วเย็น หรือวาล์วร้อน ถ้ามาที่นี้เราแก้ไขด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง และจบปัญหาโดยไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องยนต์”

ด้วยประสบการณ์และความแม่นยำในการระบุปัญหา ทำให้ “พี อาร์ ซุปเปอร์แก๊ส”



● ความรู้ความชำนาญของช่าง ที่แค่ฟังเสียงก็รู้ปัญหา ทำให้แก้ไขงานได้ตรงจุด



● AG หนึ่งเดียวที่ “เฮียหยง” ไวใจ



● เจาะตัวถังแล้วก็ต้องทำความสะอาด ไม่ปล่อยให้มีเศษตกหล่น นีคือมาตรฐานความเรียบร้อยที่สับปัสได้

กลายเป็นที่พึ่งของผู้ที่อยากประหยัดเงินด้วยแก๊ส แต่ไม่สมปรารถนาในการใช้แก๊สให้ได้ดังใจ

“ถ้ารถคันไหนติดตั้งแก๊สแล้วไม่จบ มีปัญหาอยู่ตลอด สามารถเข้ามาแก้ปัญหาให้เราได้ เราพร้อมที่จะดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ และจุดนี้ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าแนะนำกันต่อเนื่อง ลูกค้าหลายคนการันตีการทำงานให้เราอีกต่างหาก รวมไปถึงการบริการในราคามาตรฐาน ให้การดูแลกันระยะยาว ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจาก



● รถเก่า รถใหม่ มีปัญหาแะมาปรึกษา “พี อาร์ ซุปเปอร์แก๊ส” ได้หมด



● AG อุปกรณ์ ไม้ว่าดีครกคันไหนก็ใช้ได้สมบูรณ์แบบ



● ใช้ AG ของแท้แล้วสบายใจ ไม้ว่ามีปัญหา-ไอเคลมได้หมด



● แพงสุด วิธีใช้ครั้งที่ดีที่สุด ยาวว่าดีกว่าเครื่องตรวจจ้งแก๊สอีก

ลูกค้า”

นอกจากประสบการณ์ความชำนาญในการดูแลรถยนต์แล้ว การที่อู่ติดตั้งแก๊สจะสามารถให้บริการลูกค้าในระยะยาวได้ อุปกรณ์แก๊สที่ดีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนให้การดูแลรถก่อให้เกิดความสบายใจของทุกฝ่าย

“ตอนนี้เราสบายใจที่จะแนะนำอุปกรณ์แก๊ส AG ให้กับลูกค้าได้เช่นกัน เพราะไม่เพียงแต่เป็นอุปกรณ์ที่ดี รองรับการทำงานที่หลากหลาย มีความทนทาน และหากมีปัญหา เราสามารถเปลี่ยนเคลมให้ลูกค้าได้ทันที ยิ่งทำให้ลูกค้าของเราที่เน้นการให้บริการหลังการขาย กล้าที่จะรับประกันว่าจะดูแลลูกค้าให้ดีที่สุด”

ต้องการติดตั้งแก๊ส AG กับ “พี อาร์ ซุปเปอร์แก๊ส” สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ “เฮียหยง” หมายเลขโทรศัพท์ 08-1833-0149 หรือจะแวะไปดูผลงานการติดตั้งได้ที่ ปากซอยบรมราชชนนี 28